

## สกสค.จ้ออมสินแจงเหตุไดยึดเงิน86ล้านดวน

นำเสนอเมื่อ : 19 ส.ค. 2558

สกสค.ส่งหนังสือจ้ออมสิน แจงแจงเหตุผลหักเงินกองทุน ช.พ.ค.โดยไม่ได้รับอนุญาต ย้าควรรีบคืนเงิน 86 ล้าน ซี้ตรวจสอบแล้วไม่เคยมีขอตกลงให้ยึดเงินไดย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.)

กล่าวถึงกรณีที่ธนาคารออมสินถอนเงินฝากออกจากบัญชีเงินสนับสนุนพิเศษโครงการสวัสดิการตามโครงการสวัสดิการการเงินกู้ยืมปณกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) โครงการ 6 ไปจำนวน 86 ล้านบาท เพื่อชดไชกรณีที่มีสมาชิก ช.พ.ค.ที่เป็นลูกหนี้ธนาคารออมสินผิดนัดชำระเงินกู้ 3 งวดติดต่อกัน โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน สกสค.นั้น ว่า ตนไดยส่งหนังสือไปยงธนาคารออมสินเพื่อทวงคืนเงินดังกล่าวคึน ซึ่เป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ลงมติตั้งนี้

1.ขอให้ทางธนาคารออมสินชี้แจงการดำเนินการตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติในกรณีนี้ค่างชำระ ว่าทั้งธนาคารออมสินสาขาและธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ไดยดำเนินการกับผุูกและผู้ค้ำประกันอย่างไรบาง พรอมให้แนบหลักฐานประกอบดวย  
2.ขอให้ชี้แจงกรณีที่ธนาคารออมสินถอนเงินจากบัญชีเงินสนับสนุนพิเศษโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค.โครงการ 6 ทั้งที่สำนักงาน สกสค.ยังไม่ไดยแจงอนุญาต และ 3.ขอให้ธนาคารออมสินคืนเงินจำนวน 86 ล้านบาท แต่หลังจากส่งหนังสือไปแล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่มืหนังสือตอบกลับมาจากธนาคารออมสิน มีแต่ข่าวว่า ผุูบริหารธนาคารระบุนวสามารถหักเงินจากเงินสนับสนุนพิเศษโครงการสวัสดิการ ช.พ.ค.โครงการที่ 6 ได้ เนื่องจากเป็นไปตามขอตกลงกับ สกสค. ซึ่ในส่วนนี้ตนไดยมีการตรวจสอบขอตกลงในเบ้องตนแล้ว รวมทั้งไดยสอบถามกับคณะกรรมการ สกสค. และได้รับการยืนยันว่ายังไม่ไดยมีการพูดคุยกับทางธนาคาร และไม่เคยอนุญาตให้ทางธนาคารหักเงินจากบัญชีในโครงการที่ 6 ตามที่อ้างแต่อยางไดย

ส่วนกรณีทีคณะกรรมการ สกสค.มีมติให้ปรับลดการหักเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ช.พ.ค. และโครงการการฃาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู้สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) จากเดิมร้อยละ 4 เหลือร้อยละ 3 ซึ่ในขณะนี้คณะกรรมการบริหารทั้ง 2 กองทุนไดยพิจารณาเห็นชอบแล้ว โดยตอจากนี้จะต้องมีการเร่งแก้ไขระเบียบสำนักงาน สกสค.วาดวยการฃาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... คาดว่าแล้วเสร็จในเดือน ต.ค.2558 นี้ หลังจากนั้นจะเสนอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความเห็นชอบ.

ที่มา [ไทยโพสต์](#) วันที่ 19 สิงหาคม 2558